

trọn đời vì nước, vì dân



Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và quốc tế mặc niệm tại Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất..."

Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong nền nhạc trầm hùng của bài *Hồn tử sĩ*, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra linh xa, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đông đảo người dân Thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, trọn đời vì nước vì dân, về nơi an nghỉ cuối cùng.

* Cùng thời điểm diễn ra Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ quốc gia, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

* Dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà - thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh,

Thành phố Hà Nội có đại diện lãnh đạo địa phương, gia tộc nội ngoại và đông đảo nhân dân.

* Đúng 15h cùng ngày, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Dự Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến...

Cùng dự Lễ an táng có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân và đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế.

Sau khi đội Tiễu binh thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế và gia đình đã thả hoa, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng,

Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế và gia đình dành một phút mặc niệm vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Trong niềm thương tiếc khôn nguôi, thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí đại biểu khách quý và đồng bào, đồng chí cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế và gia đình đã đi vòng quanh mộ vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

P.V (tổng hợp)

Công nhân lao động Đồng Nai tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐN)- Sáng 26-7, hàng ngàn công nhân lao động tại Đồng Nai đã đi làm sớm hơn thường lệ và dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi vào làm việc.

* Tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (thành phố Biên Hòa), lãnh đạo công ty, Công đoàn cơ sở và trên 14 ngàn công nhân lao động đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hàng ngàn công nhân lao động đã được Công đoàn cơ sở thông tin về những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, đặc biệt là đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, cho biết để tri ân, tưởng nhớ những đóng góp của Tổng Bí thư đối với nhân dân cả nước, lãnh đạo công ty và Công đoàn đã phối hợp tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngoài sân công ty cho 2 ngàn công nhân tham gia. Ngoài ra, hơn 12 ngàn lao động tại các xưởng sản xuất đã cúi đầu, dành 1 phút tưởng niệm trước khi bắt tay vào làm việc ngày mới. Nhiều công nhân của công ty đã thay trang phục đi làm bằng màu đen và bày tỏ xúc động, thương tiếc đến Tổng Bí thư. Tập thể người lao động hứa đoàn kết, học tập cách sống giản dị, làm việc không mệt mỏi của Tổng Bí thư để đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương.

* Cùng ngày, tại các doanh nghiệp như: Công ty CP SYF Việt Nam, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Hưng Li Việt Nam, Ban lãnh đạo, Công đoàn và đoàn viên, người lao động đã cùng nhau dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

* Dự buổi lễ mặc niệm tại Công ty TNHH Dona Pacific (huyện Trảng Bom) tại buổi Lễ tuyên dương con công nhân Học giỏi, sống tốt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom Trần Thị Hồng Thảo ôn lại sự quan tâm của Tổng Bí thư với công nhân lao động: "Tổng Bí thư vẫn luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn, công nhân lao động. Điều đó được minh chứng qua 3 kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư đều dành thời gian đến dự, động viên và chỉ đạo".

* Tại các doanh nghiệp khác, những ngày qua trên tất cả các kênh thông tin của công ty đều đồng loạt đổi giao diện cờ rù, đăng nhiều bài thông tin về quốc tang; về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Hòa

500 tăng, ni và phật tử Đồng Nai tham gia Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng



Ảnh: S.THẢO

Tăng, ni đọc kinh tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Phật giáo.

(ĐN)- Ngày 26-7, 500 tăng, ni và phật tử đại diện cho 7,3 ngàn tăng, ni cùng 1 triệu tín đồ Phật giáo trong tỉnh đã tập trung về chùa Tỉnh Hội (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) để tham dự Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức.

Cùng dự còn có Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung và đại diện các sở, ngành của tỉnh và thành phố Biên Hòa.

Trong chương trình, các đại biểu đã cùng dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Phật giáo.

Lãnh đạo Phật giáo Đồng Nai khẳng định và tri ân vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên con đường phát triển của đất nước. Đồng thời, lãnh đạo Phật giáo Đồng Nai nhấn mạnh, tăng, ni, tín đồ Phật giáo Đồng Nai luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và tiếp tục thực hiện đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

Sông Thao

Tính đến 12h30 ngày 26-7-2024, có trên 5.600 đoàn đại biểu các cơ quan ở Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, nhân dân và đoàn quốc tế đến viếng với trên 252.000 người viếng trực tiếp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; có hơn 483.000 lượt người viết sổ tang điện tử trên VNeID; khoảng 3.000 đoàn tới viếng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.